



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาติ

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล หมู่ที่ 7 บ้านหนองกัญญา ตำบลพันชาติ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ E3/2559)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาติ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล หมู่ที่ 7 บ้านหนองกัญญา ตำบลพันชาติ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มจากบ้านนายลา ถึงถนนลาดยางหน้าโรงเรียนเนินทองราษฎร์พัฒนา โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 505 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,525 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาติกำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงิน 948,900.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ราคาากลางทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาากลางเองจะนำราคาากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังมิได้

โดยมีระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 3/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
6. การจัดจ้างครั้งนี้จะนำค่า K มาใช้กับงานนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี นร.0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และปฏิบัติตามประกาศตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
** เฉพาะสัญญาวงเงิน 2 ล้านบาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี สำหรับผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และฟังคำชี้แจงให้ถือว่าได้ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดแล้ว โดยชัดเจนแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พันผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลีไม่ได้

กำหนดยื่นของประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และจะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลฯ ในราคา ชุดละ 900.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phanchalee.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055 - 268180 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างน้อยอย่างใดตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 จำนวนร้อยละ 5 ของราคาเต็มของงาน 47,445.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ 1.5 (1) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคารจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี